

ปชช.ต่อรอง ‘ลบชื่อ’ แลกเพิ่มวัน รัฐบาลตีกลับขอ 30 ชม.

# เงื่อนไข ‘ทักษิณ’ ยื้อศึกชกฟอก

“แพทองธาร” พร้อมแจงสภา ไม่ขัดข้อใช้คำ “พ่อนายกฯ”

กรุงเทพธุรกิจ ● เกมชกฟอกสื่อยืดเยื้อ ถกวิป 3 ฝ่ายไร้ข้อยุติ “รัฐบาล” ตีกลับ กรอบฝ่ายค้านขอเวลา 30 ชั่วโมง แลก ลบชื่อ “ทักษิณ” นัดคุยอีกกรอบ 19 มี.ค. “ถั่วพอง” ย้ำจุดยืน ไม่มีมวยล้มหวังไม่กิน เม.ย.เปิดฉากอภิปราย ด้าน “แพทองธาร” พร้อมแจงสภาไม่ขัดข้อใช้คำ “พ่อนายกฯ” แทน ขณะที่ “ธรรมนัส” รับลูก สั่งรัฐมนตรี-พรรคกล้าเตรียมข้อมูล ยัน 10 สส.งูเห่า พร้อมหนุน

ความชัดเจนเกี่ยวกับการยื่นญัตติ อภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน หลัง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา ผู้แทนราษฎร มีหนังสือถึงนายถั่วพองฯ เรื่องบัญญัติ สส.บัญญัติรายชื่อ หัวหน้า พรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านใน สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตัดชื่อนายทักษิณ ชินวัตร ออกจากญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

มีความเคลือบไหวจากรัฐสภา วานนี้ (13มี.ค.) นายวันมูหะมัดนอร์ฯเชิญนายถั่วพองฯ ทหารี่ในประเด็นดังกล่าว โดยมีรายงานว่า ฝ่ายค้านจะตัดชื่อนายทักษิณออก และระบุ คำว่า “พ่อ” พร้อมขอเวลาอภิปราย 2 วัน

ขณะเดียวกันในการประชุมสภาผู้แทน ราษฎร นายถั่วพองฯ ทหารี่ต่อที่ประชุมต่อ กรณีนีดังกล่าวว่า ขอคำยืนยันจากประธาน สภาฯว่า หากฝ่ายค้านยอมปรับแก้ถ้อยคำ ตามที่ประธานสภาฯ เสนอแก้ไข และใน วันอภิปราย ฝ่ายค้านจะมีสิทธิเต็มที่ ไม่ถูกเบรก หรือระงับโดยประธานหรือไม่ และตาม ข้อบังคับการประชุม สส.สามารถอภิปราย

ถึงบุคคลภายนอกได้โดยผู้อภิปรายจะเป็น ผู้รับผิดชอบเองกรณีเกิดความเสียหาย ซึ่งฝ่ายค้านยอมปรับถ้อยคำแล้ว ฝ่ายค้าน จะสามารถพาดพิงบุคคลภายนอกได้โดยที่ ประธานจะไม่ใช้อำนาจในการขัดขวาง การอภิปราย

ขณะที่ ประธานสภาฯ กล่าวว่า หาก ฝ่ายค้านยืนยันอภิปรายตามกรอบรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุม ก็สามารถอภิปราย ได้เต็มที่ ยกเว้นผิดข้อบังคับ ก็อาจจะมีผู้ ได้แย้งประธานผู้ควบคุมการประชุม

ดังนั้น ประธานฯ ก็ต้องวินิจฉัยตรงไป ตรงมา ส่วนการอภิปรายถึงบุคคลภายนอก ซึ่งผู้อภิปรายจะรับผิดชอบเองนั้น ไม่ใช่ ผู้อภิปรายจะรับผิดชอบเพียงคนเดียว แต่ประธานผู้ควบคุมการประชุม ก็ต้อง รับผิดชอบด้วย ไม่เฉพาะนายทักษิณ ชินวัตร เท่านั้นแต่รวมถึงคนอื่นๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งฝ่ายค้านอาจไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัย ของตน แต่เพื่อความร่วมมือซึ่งไม่มีใครแพ้ ไม่มีใครชนะ แต่ผู้ชนะก็คือ ประชาชน

จากนั้นในช่วงบ่ายนายวันมูหะมัด ประธานสภาฯ นัดหารือกับนายถั่วพองฯ ผู้นำฝ่ายค้าน เกี่ยวกับญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย ได้แก่ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาฯ คนที่ 1 นายอาทิตย์ สุชนะนันท์ เลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร และฝ่ายกฎหมายของสภาฯ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.พรรค ประชาชน ประธานวิปฝ่ายค้าน และนาย รังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน

โดยประธานสภาฯ ระบุว่า จะทหารี่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการอภิปราย ไม่ไว้วางใจ และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านต่อหน้า 9

ต่อจากหน้า 12

## เงื่อนไข

เชื่อว่าทุกอย่างจะได้ข้อสรุปภายในวันนี้และ สามารถเริ่มอภิปรายได้ในวันที่ 24 มี.ค.

หลังเสร็จสิ้นการทหารี่ นายถั่วพองฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุป ยืนยันว่า มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นอย่าง แน่นนอนเชื่อว่าเป็นความก้าวหน้าที่ดี ในการ เสร็จจากพูดคุย ส่วนกรอบในการปรับญัตติ มีการปรับคำตามที่มีการทหารี่ในห้องประชุม สภาฯ ตามที่ประธานจะบรรจุญัตติ แต่สิ่งที่ ได้กรอบชัดเจนในการพูดคุย อย่างน้อย ระยะเวลาที่ทางฝ่ายค้านควรจะต้องได้รับ ไม่ควรต่ำกว่า 30 ชั่วโมง ส่วนจะอภิปรายกี่วัน ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอฟังคณะรัฐมนตรี และรัฐบาล จะใช้ระยะเวลาในการชี้แจงเท่าไร คงต้องรอการประชุมวิป 3 ฝ่ายภายในวันนี้ ประมาณ 16.00 น.

อย่างไรก็ดี เรื่องนี้มองว่า การแก้ไขญัตติ พรรคประชาชนไม่ได้เสียหลักการอะไร เพราะตามหนังสือที่ประธานสภาฯ ได้มีถึงตน ก็ระบุว่าปรับคำได้โดยที่สาระสำคัญยังคงอยู่ ซึ่งประธานสภาฯ ก็ได้ยืนยันต่อที่ประชุมแล้วว่า สมาชิกสามารถอภิปรายพาดพิงบุคคลภายนอก ได้โดยที่สมาชิกต้องรับผิดชอบเอง

การอภิปรายในครั้งนี้ เราอภิปราย ที่ตัวนายกรัฐมนตรีคือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แต่ก็หนีไม่พ้นว่า การอภิปราย ไม่ไว้วางใจในทุกครั้งจะมีการพาดพิงบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในญัตติได้เขียนไว้อย่าง ชัดเจนว่า อภิปรายนายกฯ ในแง่ที่ยอมให้ นายทักษิณ ชินฯ ชักโยอยู่เบื้องหลัง ตีกลับกรอบ 30 ชม. นัดถก 19 มี.ค.

ต่อมานายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์อีกครั้ง หลังหารือของคณะกรรมการประสานงาน หรือวิป 3 ฝ่าย ในช่วงเย็นวันเดียวกันว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่า ที่ประชุมยังหาข้อสรุปในวันนี้ไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งฝั่งรัฐบาล และพวกเราที่ยืนยันว่าจะกลับไปคุยเจรจากันในแต่ละฝ่ายของตัวเอง ก่อนที่ในวันพุธ 19 มี.ค. จะมาหารือเรื่องนี้กันอีกครั้ง

ในเรื่องของการแก้ไขอดีต เนื่องจากมีความชัดเจนว่า ถึงอย่างไรจะต้องตัดชื่อของนายทักษิณ แต่จะมีข้อความอย่างไร คงต้องรอเนื่องจากทุกรายละเอียดจะปรับเป็นคำไหน หรือระยะเวลาจะได้กรอบเท่าไร ล้วนส่งผลกัน

ผู้นำฝ่ายค้าน ยังเชื่อมั่นว่า แม้การหารือในครั้งนี้ยังไม่ได้ออกข้อยุติ แต่ยังเชื่อว่า จะสามารถเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ไม่เกินสิ้นเดือนมี.ค. นี้ เพราะขณะนี้ตัวญัตติสมบูรณ์แล้ว ทุกอย่างรอแค่การปรับคำ ก็พร้อมที่จะบรรจุได้เลย

“เรื่องการอภิปรายในสมัยประชุมนี้ ผมยืนยัน พรรคประชาชน รวมถึงฝ่ายค้าน เรายากมุ่งไปสู่จุดนั้น แต่ตอนนี้มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้เนื่องจากทางรัฐบาลเองในเรื่องเวลา ยังเจรจากับเราไม่ลงตัว เพราะฉะนั้นขออนุญาตสื่อสารตรงๆ ถ้าจะเดินหน้าไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ในสมัยประชุมนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่ รัฐบาลไม่ให้เวลาฝ่ายค้านอย่างเพียงพอ” ผู้นำฝ่ายค้าน กล่าว

**นายกฯ ไม่ติด “พ่อ” แทน “ทักษิณ”**

ด้านน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จภารกิจให้โอวาทคณะประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน

ยอมตัดชื่อ นายทักษิณออกจากญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พร้อมขอเวลาอภิปรายที่จะใช้ 30 ชั่วโมงว่า “ได้เลย อย่างที่บอกอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลัก ก็ตามนั้นทุกๆ เรื่อง และชายคนนั้นก็เฟรดี ไม่มีชื่อ”

ผู้สื่อข่าวถามว่า ล่าสุดเห็นว่าจะใช้คำว่า “พ่อ” แทน แบบนี้เหมาะหรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า เหมาะหรือไม่เหมาะเชิญทุกท่าน ผู้รู้ตอบเลย

เมื่อถามต่อว่า ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย 30 ชั่วโมง พร้อมจัดสรรเวลาให้หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า “ได้ค่ะ ความจริงวางแผนไว้แล้ว ถ้าอภิปรายก็ไปฟังอยู่แล้ว และคงอยู่ที่สภา เพื่อเตรียมตัว และเตรียมคำตอบตามนั้นไป ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์”

**“ธรรมนัส” 10 สส.งูเห่าพร้อมหนุน**

ส่วนเคลื่อนไหวพรรคกล้าธรรม แนวร่วมรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ในฐานะที่เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล พรรคกล้าธรรมที่นำโดยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว. เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้กำกับรัฐมนตรีช่วยอีก 2 ท่าน ให้แก๊งข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ให้นำมา และมอบหมายเลขาธิการพรรคเตรียมข้อมูลให้ สส.ของพรรค ลูกชิ้นแสดงวิสัยทัศน์ หรือคัดค้านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่เรารับผิดชอบ

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า จะมีสส.ของพรรคฝ่ายค้านจำนวน 10 คน พร้อมยกมือไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแน่นอน เพราะมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าเร็วๆ นี้ จะทยอยเข้ามาที่พรรค

# 'กาสิโน' อสังหาริมทรัพย์ ที่ควรมีในไทย

ขณะนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากเรื่องการตั้งกาสิโนในไทย และดูเหมือนจะเป็นประเด็นทางการเมืองทั้งที่กฎหมายก็ผ่านสภาด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น มาดูกันว่าที่เมืองนอกเป็นอย่างไร

ผมเคยไปประเมินค่ากาสิโนในทวีปแอฟริกาหลายประเทศ เคยไปกาสิโนที่มารินาเบย์ แชนดิส เซ็นโตซา ประเทศสิงคโปร์ และอีกนับสิบแห่ง รวมทั้งที่ดินเพื่อพัฒนากาสิโนในกรุงเวียงจันทน์ ไปดูถึงเมืองไฮฟอง นครซิดนีย์ มาเก๊า หรือลาสเวกัส และเรโนไนสทรูอเมริกา ฯลฯ น่าแปลกใจใหม่ว่าทำไมมีกาสิโนได้ในประเทศตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี ฝรั่งเศส โดยเฉพาะ **สวิตเซอร์แลนด์** ที่ได้ชื่อว่าประชาชนมีจริยธรรมสูงส่ง วินัยดีเยี่ยม คุณภาพชีวิตและการศึกษาชั้นยอด กลับเปิดกว้างสำหรับการเปิดกาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

**ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีอยู่ทั้งหมด 19 จังหวัด ปรากฏว่าในทุกจังหวัดมีกาสิโน และไม่มีกีดกันจำกัดผู้เข้าไปเล่นการพนัน แต่กลับไม่มีปัญหาด้านอาชญากรรมหรืออาจจะเพิ่มเพียงน้อยมาก** แต่สำหรับในประเทศไทยแม้ว่าจะไม่มีกาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นที่ทราบทั่วกันว่า มีบ่อนการพนันอยู่ทั่วทุกหัวระแหง และยังมีกาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบประเทศไทยอยู่เป็นจำนวนมาก แสดงว่าในประเทศไทยก็มีบ่อนการพนันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรามีกาสิโนมากมาย เช่น **มาเลเซียที่เป็นประเทศมุสลิม**

## กรุงเทพธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน

● **ดร.โสภณ พรโชคชัย**

ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอพลิเคชัน [www.area.co.th](http://www.area.co.th)



ก็มีเกินตั้งตั้งมาเกือบ 40 ปี หลังสงครามอินโดจีน เมื่อประเทศไทยสามารถเปลี่ยนจากสนามรบเป็น

สนามการค้าได้ ประเทศโดยรอบก็มีกาสิโนเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดนไทยกับเมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยเฉพาะแต่กับชายแดนไทย ชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม ลาว-จีน หรือชายแดนหรือเมืองท่องเที่ยวเวียดนามที่ชาวจีนตอนใต้ เช่น ไทหล่า มักไปท่องเที่ยวก็มีกาสิโน เป็นต้น

การที่ประเทศที่เจริญน้อยกว่าไทย เช่น ลาว กัมพูชา เมียนมา ต่างก็มีบ่อนชนกัน เราคงไม่อาจอ้างว่าไทยเป็น **เมืองพุทธ** ทั้งที่ในเนปาล ศรีลังกา เมียนมา ที่เป็นเมืองพุทธเจ้าหรืออาจมากกว่าไทยด้วยซ้ำก็ยังมีกาสิโน ไม่น่าว่าคนที่อ้าง "เมืองพุทธ" อาจเป็นเจ้าของบ่อนการพนันผิดกฎหมายที่ต้องการให้ไทยคงสถานะผิดกฎหมายเอาไว้ จะได้กอบโกยเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายนี้ไปตราบนานเท่านาน

**หลักการและเหตุผลสำหรับการตั้งกาสิโน**

**ในประเทศไทยก็คือ เป็นการทลายชุมทรัพย์ของผู้มีอิทธิพลที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายที่จะนำเงินไปใช้เพื่อการเผด็จการที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง** เช่น การซื้อเสียง นอกจากนั้นการทำธุรกิจกาสิโนเป็นธุรกิจถูกกฎหมาย ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการสร้างรายได้สำหรับประเทศชาติและคุ้มครองประชาชนทั่วไป

การทำให้กาสิโนถูกกฎหมายจะสามารถดูแลควบคุม และป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆ การฟอกเงิน และยังเป็นทางรายได้เข้าประเทศ ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตามปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ **การทำให้กาสิโนเป็นธุรกิจถูกกฎหมายนั้น จะยังเป็นการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันเพิ่มขึ้นหรือไม่** ในข้อนี้จะเห็นได้ว่า การผิดคดีฆ่ากันตายนั้น อัตราของฮ่องกงคือ 0.2 สิงคโปร์ 0.3 มาเก๊า 0.7 ส่วนมาเลเซียคือ 2.3 สำหรับประเทศไทยที่ไม่มีกาสิโนกลับมีอัตราสูงถึง 4.8 นอกจากนั้นในกรณีของอินโดนีเซียก็มีอัตราสูงถึง 8.1 ทั้งนี้ไม่มีกาสิโน ในความเป็นจริง การมีกาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจช่วยลดอาชญากรรมที่เกิดจากการมีกาสิโนผิดกฎหมายก็ได้ ปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือ แม้ประเทศไทยจะไม่มีกาสิโนอย่างเป็นทางการ หรือถือว่ากาสิโนเป็นสถานที่ผิดกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงมีกาสิโนอยู่มากมาย ตำรวจเข้าหลายกาสิโนเป็นระยะๆ และที่ไม่ว่าหลายที่คงมีอีกเป็นจำนวนมาก อาจกล่าวได้ว่ามีกาสิโนทุกหัวระแหงก็ได้



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 958

Section: First Section/พิเศษ

วันที่: ศุกร์ 14 มีนาคม 2568

ปีที่: 38

ฉบับที่: 12858

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 73.08

Ad Value: 70,010.64

PRValue (x3): 210,031.92

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน: 'กาสิโน'อสังหาริมทรัพย์ที่ควรมีในไทย

ยิ่งกว่านั้นยังมีกาสิโนถูกกฎหมายอยู่เหมือนกัน เช่น การแข่งม้า เป็นต้น

ผมเคยไปประเมินค่าที่ดินที่จะทำกาสิโน โดยนักลงทุนมาเลเซียในชายแดนลาว พบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีราคาคิดเป็นเงินไทยคงไร่ละ 20 ล้านบาท ขณะที่ที่ดินฝั่งไทยที่ใช้เพื่อการเกษตรหรือทำธุรกิจทั่วไปคงมีราคาไร่ละไม่ถึงล้าน นี่เป็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงของศักยภาพของที่ดินที่ใช้ทำธุรกิจที่ได้กำไรงาม กับที่ใช้กันตามปกติ

สำหรับการเสียภาษีกาสิโนนั้น สิงคโปร์กำหนดให้กาสิโนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และเสียภาษีของกิจการอีก 17% ทำให้รัฐบาลมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการนี้ สำหรับที่มาเลเซีย รัฐบาลเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายประมาณ 30% ส่วนที่มาเก๊าเก็บหนักถึง 35% และยังหักเพื่อสังคมอีก 2-3% รวมแล้วเกือบ 40% ของรายได้สุทธิของกาสิโน สำหรับที่สหรัฐอเมริกาเสียภาษี 7.5% - 32% (มลรัฐอินเดียนา) ของรายได้สุทธิ

รายได้จำนวนมหาศาลนี้สามารถนำมาพัฒนาประเทศได้มากมาย แต่หลายคนมองว่าเป็นภาษีบาป แต่ในความเป็นจริงนั้น คนที่เล่นการพนันก็มักจะเล่นเป็นอาชีพ เป็น "เซียน" แต่ก็ถือเป็นส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ที่เล่นมักเป็นนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ซึ่งแต่ละคนอาจใช้จ่ายเงินหรืออีกนัยหนึ่ง "บริจาคเงินให้กาสิโน" เพื่อการนี้ไม่มาก แต่โดยที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาก จึงได้เงินจากส่วนนี้มากเป็นพิเศษ

ในกรณีสิงคโปร์ยังมีข้อกำหนดพิเศษว่า หากคนสิงคโปร์จะเข้ากาสิโน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหัวละ 100 เหรียญหรือประมาณ 2,500 บาท แต่หากเป็นชาวต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแสดงหนังสือเดินทางให้เห็นเท่านั้น **จะสังเกตได้ว่าประชาชนที่อยู่ตามเมืองกาสิโนนั้น ไม่ได้ติดการพนันกันงอมแงมดังที่เราเข้าใจ แม้จะอยู่ใกล้กาสิโนก็ตาม ผู้คนก็มีการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันด้วยตัวเอง** โดยไม่จำเป็นต้องพึ่ง "คุณพ่อแสนดี" เช่น นายสิทกวนยิว บิดาแห่งสิงคโปร์ไปเสียทุกเรื่อง

กรณีตัวอย่างหนึ่งก็คือ รายได้ของกาสิโนในลาสเวกัสเป็นเงินประมาณ 155,010 ล้านบาท แต่มีรายได้จากค่าที่พักอีก 93,180 ล้านบาท และจากอาหารและเครื่องดื่มอีก 87,690 ล้านบาท ความพยายามของเก็นติ้งและกาสิโน 2 แห่งในสิงคโปร์และอาจรวมถึงเกาะกงของกัมพูชา ก็คงหมายถึงจะมีรายได้จากการอื่นเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน เช่น งานประชุมสัมมนาต่างๆ นักท่องเที่ยวมาเล่นกันแบบเล่นๆ เป็นหลัก พวก "ผีพนัน" คงเป็นคนส่วนน้อยมาก

**ถ้าไม่มีอคติทางการเมือง กาสิโนควรมีเพื่อความโปร่งใสและนำเงินภาษีมาพัฒนาชาติ**